

Toà Án Quốc Tế Hague Phán Quyết Đường Lưỡi Bò 9 Đoạn Của Trung Quốc "Vô Giá Trị"

PHILLIPINES THẮNG TRUNG QUỐC TẠI LIÊN HIỆP
QUỐC: TÒA ÁN QUỐC TẾ HAGUE PHÁN QUYẾT
ĐƯỜNG 9 ĐOẠN LƯỠI BÒ CỦA TRUNG QUỐC "VÔ
GIÁ TRỊ!"

Phiên xử kéo dài 3 tháng, vào ngày 10/3/2015
Các thẩm phán của TÒA ÁN QUỐC TẾ
HAGUE, trong đó có Thẩm phán Thomas A.
Mensah (Chủ tịch), thẩm phán Jean-Pierre Cot,
thẩm phán Stanislaw Pawlak, Giáo sư Alfred HA
Soons, và Thẩm phán Rüdige, đã đưa ra PHÁN
QUYẾT về Bản Đồ 9 đoạn mà Trung Quốc đưa
ra ở Biển Đông (Biển Đông), hay còn được gọi
là Biển Tây Philippines là VÔ GIÁ TRỊ đối với
LUẬT LỆ Quốc Tế.

Bản án này rất quan trọng vì đã chứng minh rằng hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc đã vượt quá giới hạn của nước này để đơn phương đưa ra bản đồ gây tranh cãi cho các nước trong vùng. Quyết định của TÒA ÁN HAGUE đã gây tổn hại danh tiếng của Trung Quốc về cách ứng xử trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng xấu với quốc tế về tính chất tiêu cực của nước này.

Việc không tuân thủ phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế sẽ làm cho Cộng Đồng Quốc Tế thấy rằng Trung Quốc đang tiếp tục hành động như một quốc gia hiếu chiến.

Trong bản án mà Philippines đưa ra trước Hội Đồng Thẩm Phán, lên án Trung Quốc là một kẻ bắt nạt các nước láng giềng, Trung Quốc tìm cách cưỡng chiếm các nguồn tài nguyên của họ.

Tòa án cho biết hành động của Trung Quốc không những là khiêu khích mà có thái độ gây nguy hiểm cho Hòa Bình trong khu vực.

Sau khi Trung Quốc tranh lấn đảo Scarborough Shoal, thì Philippines đã không có cách nào khác

và đã kiện Trung Quốc thông qua trọng tài quốc tế.

Dĩ nhiên, điều này không chỉ là một trận đấu tại tòa án giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng quan trọng hơn là một thách thức đối với Luật của Liên Hợp Quốc, Luật Biển (UNCLOS) được xây dựng vào năm 1982 mà Trung Quốc đã KHÔNG tuân thủ.

Quyết định của tòa án mang ý nghĩa là bây giờ Hành Động TUYÊN BỐ ĐƠN PHƯƠNG của TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ luật pháp QUỐC TẾ, các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông có đầy đủ quyền hạn để theo đuổi và bảo vệ lợi ích của họ trên Biển Đông.

BS Võ Đình Hữu

Mời quý vị tham khảo nội dung cùng đề tài do
LS Nguyễn Hữu Thống Trình Bày dưới đây
trong Buổi HL8406 Chủ Nhật Vừa Qua March
15, 2015

**Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406 &
Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN**

Tranh Đấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị, Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh
Thổ

Audio Youtube

Chủ Nhật March 15, 2015

<https://www.youtube.com/watch?v=15S-QbT1Kt8&feature=youtu.be>

Chủ Đề

Toàn Cầu Chống Hoa Lược Về Đường Lưỡi Bò Trên Biển Đông

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống - Hội Luật Gia Hải
Ngoại